



ที่ ศธ ๐๔๒๓๖ / ๒๕๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖
๔๑๐/๑ ถนนมรุพงษ์ อำเภอเมือง ฉษ ๒๕๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูสภา และครูผู้สอนดีเด่นตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ (เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสภา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด จำนวน ๑ ฉบับ


๒. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูสภา
และครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาเพื่อรับรางวัลครูสภา และครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษานั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูสภา และครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ระดับจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร ๐ ๓๘๕๑ ๑๓๖๓ ต่อ ๑

โทรสาร ๐ ๓๘๕๑ ๑๓๖๓ ต่อ ๑



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
เลขที่รับ 12790
วันที่ 7 ส.ค. 2561
เวลาที่ 16.30

ที่ ศธ ๐๒๑๑๔/๒๕๖๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

๓๔/๔ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ กลุ่มบริหารงานบุคคล

เลขที่รับ 4060

วันที่ 7 ส.ค. 2561

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสภา และครูผู้สอนดีเด่นตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือถึงผู้อำนวยการหน่วยงาน/สถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสภา และครูผู้สอน
ดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ครูสภา มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการคัดเลือก
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสภา และครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ครูสภากำหนดเรียบร้อยแล้วนั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าว และขอความ
อนุเคราะห์ท่านดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศผลการคัดเลือกฯ ไปยังสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดสมุทรปราการ
ได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางทวีวรรณ น่วมแวม)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

ศึกษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

งานครูสภา

โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ ๒๑๓๐ ๕๙๖๕

๒๕๖๑



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสภา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด

ครูสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพตรงตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศครูสภากำหนด จากผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ประเภทละ ๑ คน รวม ๓ คน ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด จะส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการครูสภาเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ครูสภากำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด ดังนี้

ประเภทวิชาชีพครู

นายถวัลย์ชัย สวณมณฑา ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๖

ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวอดิษฐ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนยินดีวิทย์
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์

นางสาวพัฒนัชญา ทองแซม ศึกษาานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒
ชำนาญการพิเศษ

ทั้งนี้ ผู้ใดเห็นว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายชื่อใดตามรายชื่อในประกาศขาดคุณสมบัติ สามารถ
ทักท้วงเป็นหนังสือมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีการประกาศ
รายชื่อ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางทวิวรรณ แน่วแน)

รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานกรรมการคัดเลือก



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ระดับจังหวัด

คุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนที่มีความเหมาะสม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด จำนวน ๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จากผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและท้องถิ่นจังหวัด โดยคัดเลือกให้เหลือประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๑ คน และเสนอรายชื่อไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะคัดค้านการเสนอชื่อบุคคลใดตามรายชื่อในประกาศ ให้ยื่นคำคัดค้าน โดยจัดทำเป็นหนังสือระบุเหตุของการคัดค้าน นำมายื่นต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีการประกาศรายชื่อ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางทวิวรรณ แนวแน่)
รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานกรรมการคัดเลือก

บัญชีรายชื่อครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับจังหวัด
 แนบท้ายประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
 เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด
 ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	ชื่อ-สกุล	สถานศึกษา / สังกัด	กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑	นางสาวสุภาวิตา ทองไพวรรณ	โรงเรียนนาาคติอนุสรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑	ปฐมวัย
๒	นางสาวจงจิต รื่นภาคทรัพย์	โรงเรียนสมุทรปราการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒	คณิตศาสตร์
๓	นางนิรมล ไถยน้ำ	โรงเรียนยินติวิทย์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ	วิทยาศาสตร์
๔	นางสาวอมราวดี ทองแผ่น	โรงเรียนยินติวิทย์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕	นายธนกฤต พัฒนพงศ์	โรงเรียนยินติวิทย์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ	สุขศึกษาและพลศึกษา
๖	นางสาวจารียา มาละวัลย์	โรงเรียนยินติวิทย์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ	ศิลปะ
๗	นางเพชรรัตน์ แสนพิลา	โรงเรียนยินติวิทย์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ	การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘	นางสาวอริสดี ไกรงาม	โรงเรียนนาาคติอนุสรณ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑	ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๙	นางสาวยุพา อวานกลิ่น	โรงเรียนยินติวิทย์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ	ภาษาไทย
๑๐	นางจิรรัตน์ ภิบาลสิงห์	โรงเรียนยินติวิทย์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Handwritten signature